

จับตาร่างแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยฯจ่อสรุป10ส.ค. รง.น้ำตาลดิ้นยื่นค่านิยาม“กากอ้อย”

ผู้จัดการรายวัน360° – ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา เพื่อคัดค้านเพิ่มค่านิยาม “กากอ้อย” เป็นผลพลอยได้ ในร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นการทำลายโครงสร้างระบบอุตสาหกรรม ย้ำชัดจะไม่เข้าร่วมบริหารกฎหมาย ที่สร้างความขัดแย้ง จับตาคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภาจ่อเห็นชอบ 10 ส.ค.

นายปราโมทย์ วิทยุพกิจ ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศได้ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ที่เพิ่ม “กากอ้อย” ในค่านิยาม “ผลพลอยได้” ต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อแสดงออกถึงเจตนากรณีที่ชัดเจนของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา โดยหากร่างแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมวุฒิสภาและถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมและกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย

ทั้งนี้ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับดังกล่าว ซึ่งผิดหลักนิติธรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงตามโครงสร้างกฎหมายนี้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น จึงขาดผู้เกี่ยวข้องที่จะให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายและขัดต่อหลักกฎหมายแห่งและพาณิชย์ว่าด้วยหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กระทบสิทธิความเป็นเจ้าของ โดย “กากอ้อย” ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินและผลประโยชน์ของโรงงานที่เป็นผู้ซื้ออ้อยตามสัญญา และ

โรงงานต้องลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อกำจัด “กากอ้อย” ที่เป็นของเสียไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อเศรษฐกิจไทย

“โรงงานน้ำตาลประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมบริหารกฎหมายฉบับนี้หากมีการประกาศใช้ เพราะจะสร้างความไม่เป็นธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งและแตกแยกไม่สิ้นสุดอุตสาหกรรมให้ถอยหลังไม่ให้เกิดการพัฒนา เป็นกฎหมายที่ผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา และยังขัดต่อหลักปรัชญาของ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลฉบับเดิม ที่ต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หากพิชิตเกษตรอื่นออกกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ จะไม่เกิดการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่องอย่างแน่นอน” นายปราโมทย์ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาจะสรุปพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.วันที่ 10 ส.ค. นี้โดยตั้งเป้าหมายที่จะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาภายในวันที่ 15 ส.ค. ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเบื้องต้นเชื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องจากเบื้องต้นได้หารือกับทุกภาคส่วนที่จะนำกากอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตแล้วมาพิจารณาเท่านั้น

“เข้าใจว่าโรงงานน้ำตาลทรายที่คัดค้านการนำกากอ้อยมาเป็นผลพลอยได้ เพราะที่ผ่านมาแผนธุรกิจด้านไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาลไม่ได้มีต้นทุนจากการนำกากอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแต่อย่างใด เมื่อชาวไร่อ้อยจะขอแบ่งมาคำนวณ ทำให้เกิดต้นทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้นในการนำมาแบ่งรายได้กับชาวไร่อ้อย ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสามารถตกลงกันได้ถ้าหากอ้อยจบเหลือเท่าใดก็ให้คิดในราคา ณ จุดนั้นแทน” แหล่งข่าวกล่าว.